

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La
Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa:

Họ và tên tôi là **Nguyễn Văn Đông**

Sinh ngày 04/02/1975

Quê quán: xã Tiên Hải, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thường trú: Tổ dân phố 3, phường Quyết Thắng, Tp Sơn La, tỉnh Sơn La

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

Kính thưa:

+ Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh SơnLa về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Hôm nay Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sơn La tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri tại

+ Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa:

Được sự quan tâm của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Tôi rất vinh dự được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi nhận thức được rằng đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri địa phương trực tiếp bầu ra là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa:

Là một quân nhân được học tập, rèn luyện, công tác trong môi trường Quân đội từ năm 1993 đến nay. Bản thân tôi luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gần gũi, gắn bó mật thiết với quần chúng trong đơn vị và nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Tại nơi cư trú, tôi luôn gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cùng với gia đình tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào của địa phương.

Trên cương vị là Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bản thân tôi luôn cùng tập thể Thủ trưởng Bộ Chỉ huy lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức làm tốt công tác dân vận, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Trải qua thực tiễn công tác, bản thân tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn hàng đầu của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kính thưa:

Nếu vinh dự được cử tri trên địa bàn tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, được là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương để lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri địa phương.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động gồm một số nội dung chính sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người dân, người quân nhân cách mạng, người đảng viên và người đại biểu HĐND. Xứng đáng với

niềm tin của cử tri tỉnh Sơn La nói chung và cử tri huyện Mộc Châu nói riêng.

2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh. Đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trên cương vị công tác mình đảm nhiệm, sẽ cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo LLVT tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thể chế hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quân sự - quốc phòng đi vào thực tiễn cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời luôn chú ý phát hiện những bất cập, đề xuất các biện pháp khắc phục. Xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng chiến đấu và sức cơ động cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, thực hiện đúng tác phong quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

4. Tăng cường trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh, kết hợp chặt chẽ với giám sát của nhân dân, thực hiện việc chất vấn đối với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài nhiều.

Ngoài ra tôi cũng quan tâm giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng, tình trạng ô nhiễm môi trường, việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, đối với thanh thiếu niên, trẻ em, người cao tuổi, việc thực hiện bình đẳng giới, các chính sách để phát triển nông thôn ...

5. Hiện nay, khi cơ chế thị trường phát triển, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ kiến nghị với HĐND tỉnh về những chủ trương xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cho nhân dân có điều kiện làm giàu chính đáng để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Thực hiện tốt chủ trương xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tạo ra hiệu quả chính trị - xã hội to lớn, để trở thành một giải pháp

động viên, giáo dục quan trọng về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đó cũng chính là sự ưu việt của chế độ ta.

Kính thưa:

.....

Đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của “Bộ đội Cụ Hồ”. Nếu vinh dự được cử tri trên địa bàn tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh SơnLa khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Xin trân thành cảm ơn toàn thể các ông, các bà, các bác, các anh chị đã chú ý lắng nghe.

Xin trân thành cảm ơn Ủy ban MTTQVN tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi được gặp mặt tiếp xúc cử tri hôm nay.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Văn Đông